

ภาพหน้าสื่อ หนังสือไทย วันที่ 22 กรกฎาคม 2549

คณะทำงานยังลังเลออกข้อสอบอัตนัย

● ทวีตปัญหาการตรวจจำนวนมาก ● ประชุมด่วนวางแผนงานสัปดาห์หน้า

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มอบหมายให้ รศ.ดร. รัชชานนท์ อดิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มอ.) เป็นประธานคณะทำงาน จัดระบบการรับตรงระบบแอดมิชชัน โดยเฉพาะการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอ็นอีซี การออกข้อสอบ การจัดสอบ การเก็บผลสอบ และการตรวจข้อสอบนั้น รศ.ดร.วินัย วัฒนชาติพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มอ.) ในฐานะประธาน ทปอ. ว่า ที่ประชุม ทปอ.แล้วเสร็จ และตนได้แจ้งที่ประชุม ทปอ.ว่า เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ไม่มีเวลา แต่เมื่อได้รับการยืนยันว่าต้องการให้ช่วยทำ ก็ไม่ปฏิเสธ

อดิการบดี มอ.กล่าวต่อว่า คาดว่าจะสามารถเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องได้ในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ซึ่งจะออกมาตรการคือ ให้เด็กผู้เข้าแข่งขันเป็นธรรมมากที่สุด สำหรับ

ระยะเวลาในการจัดสอบแต่ละครั้ง จะกำหนดช่วงเวลาที่จะดำเนินการสอบตั้งแต่เด็กมัธยมที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย การจัดการทดสอบภาคการศึกษาแห่งชาติกับโรงเรียน หรือ โอลิมปิก การสอบเอ็นอีซี เป็นช่วงเวลาที่จะดำเนินการไปสถานที่สอบก็ไม่ใช่เงิน ซึ่งตนจะศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดสอบโอลิมปิกและโอลิมปิกของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย จำนวนผู้เข้าสอบเอ็นอีซี และจำนวนผู้สอบโอลิมปิกวัน ที่ 24-25 ก.พ.2550 ก็จะกำหนดวันสอบเอ็นอีซี ไม่ให้วิ่งออกไปอีกประมาณ 1 สัปดาห์

รศ.ดร.วินัยกล่าวว่า สำหรับการจัดสอบเอ็นอีซี นั้น จะต้องมีมาตรฐานการดำเนินการ ทั้งเรื่องการจัดทีมผู้ออกข้อสอบ ระยะเวลาการออกข้อสอบ การกำหนดสนามสอบ การตรวจข้อสอบ ซึ่งหากมีการวางแผนและดำเนินการขั้นตอนอย่างรอบคอบ ก็เชื่อว่าการสอบเอ็นอีซีจะไม่เกิดปัญหา สำหรับข้อสอบจะมีข้อสอบอัตนัยหรือไม่นั้น คงต้องหารือกันก่อน เพราะโดยส่วนตัวแล้วเห็นว่า การสอบที่มีคนสอบจำนวนมากๆ อาจจะตรวจข้อสอบอัตนัยก็จะทำได้ยาก ความเร็วเราสามารถประยุกต์ข้อสอบปรนัยที่วัดความสามารถสอบข้อสอบอัตนัยได้เช่นกัน ข้อข้อสอบนี้เอง ทปอ.เสนอว่า มีนโยบายไม่ตอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัยนั้น อดิการบดี มอ.กล่าวว่า ความลัดการคนก็เห็นด้วย แต่ต้องดูความเป็นไปได้จริงๆ เพราะการให้คอมพิวเตอร์อ่านลายมือคนจำนวนมากๆ ในทางปฏิบัติจะเชื่อถือได้ก็พอๆกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเตรียมการของ ทปอ.ในการจัดสอบเอ็นอีซี จะเกิดขึ้นหรือไม่ รศ.ดร.วินัยกล่าวว่า หากมีเวลาพอเพียงก็จะดำเนินการได้ทันที ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาภายในวันที่ 1 ก.ค.นี้ จะประกาศแผนงานแนวทางดำเนินการทั้งหมดออกมาให้ชัดเจนไว้ก่อน เพื่อให้ได้มีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 4 เดือน